

(ลำเนา)

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว

สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

วันพุธ ที่ ๑๒ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมชั้นสององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว

ผู้เข้าประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายทองแดง ไหวพริบ	ประธานสภา อบต.บ้านขาว	ทองแดง ไหวพริบ
๒	นายทองกลาง ชูยเสนา	รองประธานสภา อบต.บ้านขาว	ทองกลาง ชูยเสนา
๓	นางผ่องศรี เหง้าวิลลา	สมาชิก อบต. ม.๑	ผ่องศรี เหง้าวิลลา
๔	นางรุ่งรัชนี บุตรमार	สมาชิก อบต. ม.๒	รุ่งรัชนี บุตรमार
๕	นายแก่นจันทร์ พินิจมนตรี	สมาชิก อบต. ม.๓	แก่นจันทร์ พินิจมนตรี
๖	นางแพรวประภา โคตรนาแพง	สมาชิก อบต. ม.๕	แพรวประภา โคตรนาแพง
๗	นายสมัคร สระแก้ว	สมาชิก อบต. ม.๖	สมัคร สระแก้ว
๘	นายภูวัญ ลำสมุทร	สมาชิก อบต. ม.๗	ภูวัญ ลำสมุทร
๙	นายบัวภา คล่องแคล่ว	สมาชิก อบต. ม.๘	บัวภา คล่องแคล่ว
๑๐	นายเฉลิมชัย ใจหาญ	สมาชิก อบต. ม.๙	เฉลิมชัย ใจหาญ
๑๑	นายมนเทียร หาญวงษ์	สมาชิก อบต. ม.๑๐	มนเทียร หาญวงษ์
๑๒	นายธวัชชัย ละชินลา	สมาชิก อบต. ม.๑๑	ธวัชชัย ละชินลา
๑๓	ส.ต.อ.ประภาศ ศรีเข้ม	เลขานุการสภา ฯ	ประภาศ ศรีเข้ม

ผู้ไม่เข้าประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
-	-	-	-

ผู้เข้าประชุมร่วม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายคำบุ๋ม คำดา	นายก อบต.บ้านขาว	คำบุ๋ม คำดา
๒	นายจรรย์ แก้วมะหาดไทย	รองนายก อบต.บ้านขาว	จรรย์ แก้วมะหาดไทย
๓	นายวิสุทธิ์ แผงศรีสาร	รองนายก อบต.บ้านขาว	วิสุทธิ์ แผงศรีสาร
๔	นางรุ่งฤดี ปัสสาแก้ว	เลขานุการนายก อบต.บ้านขาว	รุ่งฤดี ปัสสาแก้ว
๕	นายศักดิ์ดา ประเทศเสนา	รองปลัด อบต.บ้านขาว	ศักดิ์ดา ประเทศเสนา
๖	นายนครินทร์ บุญชิต	ผู้อำนวยการกองช่าง	นครินทร์ บุญชิต
๗	นางนภสร อินลา	หัวหน้าสำนักปลัด	นภสร อินลา
๘	นางสุวิจิ ทาแก้ว	ผู้อำนวยการกองคลัง	สุวิจิ ทาแก้ว

๙	นางไพลิน ศรีษะ	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	ไพลิน ศรีษะ
๑๐	นายวิทมล แฝ้วสูงเนิน	หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง	วิทมล แฝ้วสูงเนิน
๑๑	นายบัณฑิต นิลกำเหนิด	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป	บัณฑิต นิลกำเหนิด
๑๒	นางสาวนันทน์ช วัฒนโน	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	นันทน์ช วัฒนโน
๑๓	นางสาวเจนจิตร ศรีทรัพย์	นักวิชาการเกษตร	เจนจิตร ศรีทรัพย์
๑๔	นายสมชัย ประลอบพันธ์	นายช่างไฟฟ้า	สมชัย ประลอบพันธ์
๑๕	นางสาวศุภณิดา อินไชยา	เจ้าพนักงานพัสดุ	ศุภณิดา อินไชยา
๑๖	นายภูริชาญ สิงห์นิล	เจ้าพนักงานป้องกันฯ	ภูริชาญ สิงห์นิล
๑๗	นางนพแก้ว ศรีสุพัฒน์	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	นพแก้ว ศรีสุพัฒน์
๑๘	นายสุรชาติ โกมารทัต	เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้	สุรชาติ โกมารทัต
๑๙	นางสาวพัชริญา โภธิเสน	นักทรัพยากรบุคคล	พัชริญา โภธิเสน
๒๐	นางสาวเกษแก้ว เคนนันท	นักวิชาการศึกษา	เกษแก้ว เคนนันท
๒๑	นางกฤษณา สีตายา	นักวิชาการพัสดุ	กฤษณา สีตายา
๒๒	สิบโทมารุต ธรรมกุล	นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	มารุต ธรรมกุล
๒๓	นายธีร์ปกรณ์ สมสลัง	คณงานจ้างเหมาบริการ	ธีร์ปกรณ์ สมสลัง
๒๔	นางสาวสกา แก้วมหาดไทย	คณงานทั่วไป	สกา แก้วมหาดไทย
๒๕	นางแก้วตา น้อยมนตรี	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	แก้วตา น้อยมนตรี
๒๖	นายน้ำใส ลำสมุทร	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ	น้ำใส ลำสมุทร
๒๗	นางสาวสุกัญญา ทศไกร	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	สุกัญญา ทศไกร
๒๘	นายสิปปกร ไชยคำหาญ	คณงานทั่วไป	สิปปกร ไชยคำหาญ
๒๙	นางสาววาสนา แก้วชิน	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	วาสนา แก้วชิน
๓๐	นางสาววนิดา สมอ่อน	ครู	วนิดา สมอ่อน
๓๑	นางทัศนีย์ แผงศรีสาร	ครู	ทัศนีย์ แผงศรีสาร
๓๒	นางแสงเดือน เกิดมงคล	ครู	แสงเดือน เกิดมงคล
๓๓	นางปาริชาติ ลีเอาะ	ครู	ปาริชาติ ลีเอาะ
๓๔	นางสาวนัยนา สิมมาน้อย	ครู	นัยนา สิมมาน้อย
๓๕	นางจิตรกร สระศรี	ครู	จิตรกร สระศรี
๓๖	นางปาริชาติ ลีเอาะ	ครู	ปาริชาติ ลีเอาะ
๓๗	ว่าที่ร้อยตรีหญิงพิกุล คงสงค์	ครู	พิกุล คงสงค์
๓๘	นางโชติกา ม่วงสุราช	ครู	โชติกา ม่วงสุราช
๓๙	นายเสกสันต์ แก่นสำโรง	นักพัฒนาชุมชน	เสกสันต์ แก่นสำโรง
๔๐	พ.จ.อ.พงษ์เทพ หันจางสิทธิ์	นิติกร	พงษ์เทพ หันจางสิทธิ์
๔๑	จ.ส.อ.มาโนช เรืองเดช	เจ้าพนักงานธุรการ	มาโนช เรืองเดช
๔๒	นายมานพ นันธานี	นายช่างโยธา	มานพ นันธานี
๔๓	นายเดชา วิบูลย์กุล	พนักงานดับเพลิง	เดชา วิบูลย์กุล
๔๔	นายประวิช ใจกล้า	พนักงานขับรถยนต์	ประวิช ใจกล้า
๔๕	นายสงวน บุญเจริญ	พนักงานดับเพลิง	สงวน บุญเจริญ
๔๖	นายสาคร มูลสระคู	คณงานประจำรถขยะ	สาคร มูลสระคู
๔๗	นายสมภพ อัจฉรวงศ์	ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า	สมภพ อัจฉรวงศ์
๔๘	นางศิริวรรณ คำหึง	คณงานทั่วไป	ศิริวรรณ คำหึง

เมื่อถึงกำหนดเวลานัดประชุม เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว ได้ตรวจรายชื่อผู้เข้าประชุมที่ลงชื่อไว้ มีจำนวน ๑๒ คน ครบองค์ประชุม จึงเรียนเชิญสมาชิกสภาฯ เข้าห้องประชุม (ตาม พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๒๕ วรรคหนึ่ง) และเรียนเชิญประธานสภาฯ นายทองแดง ไหวพริบ จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย ประธานสภาฯ กล่าวเปิดประชุมสภาฯ และดำเนินการประชุมสภาตามระเบียบวาระต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

ประธานสภาฯ

๑.๑ การใช้เครื่องมือสื่อสารในห้องประชุม

- ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาวทุกครั้ง ขอให้สมาชิกทุกท่านรักษาระเบียบการประชุม และปิดเครื่องมือสื่อสารด้วย

มติที่ประชุม

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว ครั้งแรก ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔)

ประธานสภาฯ

- ขอให้สมาชิกทุกท่านตรวจดูรายงานการประชุมครั้งที่แล้วด้วยมีสมาชิกสภาฯท่านใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมด้วย

มติที่ประชุม

- รับรองรายงานการประชุม ๑๑ เสียง
งดออกเสียง ๑ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อพิจารณา

นายทองแดง ไหวพริบ

๓.๑ นายกแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาวโดยไม่มีการลงมติ

ประธานสภาฯ

- เชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ให้สมาชิกสภาฯ ทราบ

ส.ต.อ.ประกาศ ศรีเข้ม

ข้อระเบียบกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๕๘/๕ ก่อนที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเข้ารับหน้าที่ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล โดยไม่มี การลงมติ ทั้งนี้ ภายในสามสิบวัน นับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

เลขานุการสภา

นายทองแดง ไหวพริบ

- ตามที่เลขานุการสภาท้องถิ่นชี้แจงเรื่องระเบียบกฎหมายทุกท่านคงจะเข้าใจ

ประธานสภาฯ

เชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาวแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาวครับ

นายคำบุ๋ ดำดา

- เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว ที่เคารพตามที่ ตามที่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาวและองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาวเมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ข้าพเจ้า นายคำบุ๋ ดำดา ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาวเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาวและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุดรธานีได้ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาวและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔

นายก อบต.บ้านขาว

อาศัยอำนาจมาตรา ๕๘/๕ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่บัญญัติว่า “ก่อนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเข้ารับหน้าที่ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และการแถลงนโยบายให้กระทำโดยเปิดเผยและต้องจัดทำนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรแจกให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุกท่านที่มาประชุมด้วย”

กระผม นายคำปู้ คำดา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว จึงได้กำหนดนโยบายในการบริหารงานและพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล สำหรับช่วงระยะเวลา ๔ ปี นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ภายใต้ระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยยึดถือยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาภูมิภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นหลักในการกำหนดนโยบายการบริหารและพัฒนาที่สอดคล้องกับปัญหาในเขตพื้นที่ รวมทั้งความต้องการในการพัฒนาทุกๆด้าน โดยมุ่งเน้นการสานต่อภารกิจที่ได้ดำเนินการไว้ให้ต่อเนื่อง และพร้อมที่จะพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาวที่เคารพ ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาวได้พัฒนาอย่างรวดเร็ว มีธุรกิจ อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม ที่เกิดขึ้นมากมาย ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาวมีสภาพเป็นชุมชนเมืองมีประชากรและประชากรแฝงที่เข้ามาทำมาหากินเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากซึ่งกระผมตระหนักดีว่าภายใต้ความเจริญเติบโตดังกล่าวมีปัญหาที่รอการแก้ไขและพัฒนาอยู่มาก ดังนั้น ในช่วง ๔ ปี ต่อไปนี้ กระผมจึงได้กำหนดนโยบายในการพัฒนาควบคู่ไปกับการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างสมดุลโดยมีเป้าหมายเพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาวเป็นชุมชนน่าอยู่มีสภาพแวดล้อมที่สะอาดและปลอดภัยจากมลพิษ มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีแหล่งการศึกษาที่ได้มาตรฐาน รักษาประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นอันดีงาม โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชนที่เข้มแข็งและการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

ท่านประธานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาวที่เคารพ เพื่อให้การบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว สามารถบรรลุความสำเร็จตามเป้าหมายที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น กระผมจึงได้กำหนดนโยบายในการบริหารไว้ ๗ ด้าน ได้แก่

๑. นโยบายเร่งด่วน
๒. นโยบายการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
๓. นโยบายการศึกษา
๔. นโยบายการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
๕. นโยบายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
๖. นโยบายการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน
๗. นโยบายการบริหารจัดการที่ดี

โดยมีแนวทางในการพัฒนาตามนโยบายแต่ละด้าน ดังนี้

๑. นโยบายเร่งด่วน

เพื่อตอบสนองนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลได้แก่ การเงินทุนสถาบันพระมหากษัตริย์ การส่งเสริมความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากสาธารณสุขโรคติดต่อ อาทิเช่น Covid-๑๙ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนการป้องกันและแก้ไขปัญหาหาเสพติด และการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ

๒. นโยบายการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

เพื่อยกระดับให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งด้านการสาธารณสุข สวัสดิการสังคม ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน การส่งเสริมความรู้ในการดูแลสุขภาพ ส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคเชิงรุกในชุมชนและสถานศึกษาอย่างทั่วถึง พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข สนับสนุนการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ส่งเสริมการดูแลอนามัยสิ่งแวดล้อม และพัฒนาตลาดสะอาดปลอดภัย พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน จัดทำฐานข้อมูลเฉพาะกลุ่มเพื่อพัฒนาเตรียมความพร้อมผู้สูงอายุ แรงรัดการบริการสวัสดิการเบี้ยยังชีพและหลักประกันรายได้ผู้สูงอายุให้บริการและส่งเสริมความรู้ในการดูแลสุขภาพเฉพาะกลุ่ม และการให้ความรู้ด้านสวัสดิการสังคมในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จะพัฒนาระบบปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และเหมาะสมกับพื้นที่ จัดให้มีครุภัณฑ์ดับเพลิง เครื่องมือเครื่องใช้ให้เพียงพอ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน รวมทั้งส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและส่งเสริมการติดตั้งกล้องวงจรปิดจุดเสี่ยงต่างๆ ในพื้นที่

๓. นโยบายการศึกษา

เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาวเป็นแหล่งการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชน พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทางการศึกษาของสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เสริมสร้างพัฒนาการทางอารมณ์และสังคมผ่านกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่หลากหลายและเหมาะสมตามส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กเยาวชนและประชาชนมีจิตสำนึกในเอกลักษณ์และค่านิยมความเป็นไทย สืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาไทย จัดให้มีสถานที่สำหรับการศึกษา เช่น สนามกีฬาที่ได้มาตรฐาน รวมทั้งสนับสนุนการแข่งขันกีฬาทุกประเภท แก่ เด็ก เยาวชน และประชาชนโดยทั่วไป

๔. นโยบายการปรับปรุงฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม

เพื่อพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาวให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยที่มีสภาพแวดล้อมที่สะอาด สดใส และปลอดภัยจากมลพิษ โดยการพัฒนาแหล่งน้ำ ขุดคลอง ลำห้วย เพื่อเก็บกักน้ำอุปโภคของชุมชนโดยให้มีร่องระบายน้ำเสียแก้ไขปัญหาเน่าเสีย โดยส่งเสริมความร่วมมือของชุมชนในการดูแลรักษาคลองสาธารณะ ผลักดันการบำบัดน้ำเสียที่เกิดขึ้นในพื้นที่ก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ ด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์ สร้างบรรยากาศ สะอาด สดใส พัฒนาพื้นที่สีเขียว ปรับปรุงระบบการจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพ ลดปริมาณขยะตกค้างในชุมชน ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาโดยการคัดแยกขยะ และการจัดการขยะอันตรายอย่างถูกวิธี

๕. นโยบายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

เพื่อพัฒนาและบำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคม ปรับปรุงถนนสาธารณะให้เป็นถนนที่ได้มาตรฐานพร้อมวางท่อระบายน้ำ และก่อสร้างร่องระบายน้ำ ที่อยู่ด้านความปลอดภัยภายในชุมชน

- ถนนเชื่อมต่อแต่ละหมู่บ้าน เพื่อการสัญจรไปมาได้อย่างสะดวกปลอดภัย
- ไฟฟ้า ขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างภายในหมู่บ้าน

๖. นโยบายการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองในการมีส่วนร่วมทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น โดยการณรงค์ให้ประชาชนได้เห็นความสำคัญของการใช้สิทธิในการเลือกตั้งทุกระดับ และการมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาวโดยบูรณาการแผนงานของหมู่บ้านร่วมกับแผนพัฒนาท้องถิ่น สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่นและประชาชนในชุมชน ส่งเสริมและขับเคลื่อนแนวทางเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่น้อมนำแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาดำเนินการเพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้โดยสนับสนุนการดำเนินการของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้แก่กลุ่มอาชีพ กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน

๗. นโยบายการบริหารจัดการที่ดี

เพื่อให้ส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาวสามารถดำเนินงานตามนโยบายและจัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว ทั่วถึง โปร่งใส และคุ้มค่า ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีภายใต้หลักธรรมาภิบาล และมีการวางแผนพัฒนาและการจัดสรรงบประมาณอย่างเหมาะสมเพื่อพัฒนาการบริการทุกด้านอย่างต่อเนื่อง เชื่อมโยงการบริการข้อมูลข่าวสาร และการร้องเรียนร้องทุกข์การปรับปรุงฐานข้อมูลด้านต่าง ๆ เช่น ข้อมูลแผนที่ภาษีเพื่อพัฒนาการจัดเก็บรายได้ข้อมูล ด้านการช่างและผังเมือง ข้อมูลด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารงานและการปฏิบัติงาน ด้านการกำหนดโครงสร้างระบบงานและการบริหารอัตรากำลัง ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ ด้านสวัสดิการตามสิทธิที่ได้รับจากส่วนราชการและเพิ่มเติม ด้านการพัฒนาบุคลากร ส่งเสริมการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน และการพัฒนาองค์ความรู้ที่จำเป็นสำหรับผู้บริหารและพนักงาน ทุกระดับรวมทั้งการสัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างฝ่ายการเมืองฝ่ายข้าราชการประจำและชุมชน

จากนโยบายข้างต้น เป็นการกำหนดนโยบายในการที่จะบริหารและพัฒนาอยู่บนพื้นฐานของความจริงที่จะแก้ไขปัญหาและสนองตอบความต้องการและประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่นทุกๆด้าน

กระผม นายคำบุ้ ดำดานายองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาวขอให้คำมั่นสัญญาต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาวอันทรงเกียรติแห่งนี้ว่า ช่วงเวลา ๔ ปีนับตั้งแต่นี้ไป กระผมจะมุ่งบริหารราชการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาวตามแนวนโยบายที่ได้แถลงต่อสภาแห่งนี้ โดยจะยึดประโยชน์และความอยู่ดีมีสุขของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาวให้เกิดการพัฒนาอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ต่อไป

ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาวที่เคารพทุกท่าน ตลอดจนพี่น้องประชาชนชาวองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาวที่รักทุกท่าน นโยบายของผมที่ได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาวในวันนี้ก็เพื่อให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาวและพี่น้องประชาชนทุกท่าน ได้มีความมั่นใจว่าผมจะบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลให้เกิดประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้และที่สำคัญคือ งบประมาณองค์การบริหารส่วนตำบลทุกบาททุกสตางค์ต้องผ่านความเห็นชอบจาก สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว

ก่อนเสมอ สุดท้ายนี้ขอขอบคุณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาวทุกท่านที่ได้รับฟัง การแถลงนโยบายของกระผม ขอขอบคุณครับ

นายทองแดง ไหวพริบ
ประธานสภาฯ

- เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบล แนะนำตัวคณะผู้บริหาร

นายคำบุ๋ม คำดา

- ท่านประธานสภาฯ ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน ตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๕๘/๓ ได้แต่งตั้งรองนายกฯ ๒ คน และเลขานุการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ๑ คน ดังนี้

นายก อบต.บ้านขาว

๑. นายจรรย์ แก้วมะหาดไทย เป็น รองนายกฯ
๒. นายวิสุทธิ แผงศรีสาร เป็น รองนายกฯ
๓. นางรุ่งฤดี ปัสสาแก้ว เป็น เลขานุการนายกฯ

นายทองแดง ไหวพริบ
ประธานสภาฯ

๓.๒ รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

อ. .อ.ประกาศ ศรีเข้ม
เลขานุการสภา

- เชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ให้สมาชิกสภาฯ ทราบ
- ข้อระเบียบกฎหมาย ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๓ ให้ยกเลิกความใน (๕)
ของข้อ ๓๐ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “(๕) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชน ในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตาม และประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน ธันวาคมของทุกปี ”

นายทองแดง ไหวพริบ
ประธานสภาฯ

- ตามที่เลขานุการสภาท้องถิ่นชี้แจงเรื่องระเบียบกฎหมายทุกท่านคงจะเข้าใจ
- เชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว ชี้แจงเรื่องรายงานผลการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

นายคำบุ๋ม คำดา
นายก อบต.บ้านขาว
นางนภสร อินลา
หัวหน้าสำนักปลัด

- นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาวมอบให้หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาวชี้แจงแทนครับ
- หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาวชี้แจงเรื่องรายงานติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ในครั้งนี้ว่าได้มีการจัดทำโครงการตาม แผนพัฒนาที่วางไว้เพื่อประโยชน์ของประชาชนตำบลบ้านขาว จึงสรุปผลการดำเนินงานใน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์	แผนการดำเนินการทั้งหมด		อนุมัติงบประมาณ		ลงนามสัญญา	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการโครงสร้างพื้นฐาน	๔๗๕	๒๕๗,๘๓๖,๐๐๐	๓๐	๕,๕๑๐,๐๐๐	๓๐	๕,๓๐๑,๘๐๕.๑๗
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	๔๐	๑๙,๙๙๑,๐๐๐	๗	๑,๓๓๗,๕๕๐	๒	๙๕๗,๗๔๐
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๙	๓,๘๒๕,๐๐๐	๓	๘๐,๐๐๐	-	-
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต	๑๓๒	๒๔,๐๖๑,๐๐๐	๓๓	๒,๑๙๑,๘๐๐	๒๒	๑,๘๙๕,๐๑๑.๕๐
๕. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๓๖	๒๐,๘๔๐,๐๐๐	-	-	-	-
๖. ด้านการเมืองการปกครอง การบริหารและการจัดการที่ดี	๕๔	๒๙,๖๕๐,๐๐๐	๑๙	๒๐,๗๘๙,๘๕๖	๑๓	๑๙,๙๕๙,๖๓๑.๖๒
รวม	๗๔๖	๓๕๖,๒๐๓,๐๐๐	๙๒	๒๙,๙๐๙,๒๐๖	๖๗	๒๘,๑๑๔,๑๘๘.๒๙

ขอให้ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาวได้ตรวจสอบและติดตามผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รายละเอียดตามสำเนาที่ได้เสนอสมาชิกทุกท่านแล้ว

นายทองแดง ไหวพริบ
ประธานสภา
มติที่ประชุม

- ตามที่หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาวชี้แจง มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่
- ที่ประชุมรับทราบ

นายทองแดง ไหวพริบ
ประธานสภา
ส.ต.อ.ประกาศ ศรีเข้ม
เลขานุการสภา

๓.๓ รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว
- เชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องครับ
- ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๕๘/๕ วรรค ๕ ได้กำหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปีละหนึ่งครั้ง

นายทองแดง ไหวพริบ
ประธานสภา

- ตามที่เลขานุการสภาท้องถิ่นชี้แจงเรื่องระเบียบกฎหมายทุกท่านคงจะเข้าใจ
- เชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาวชี้แจงรายงานสถานการณ์การเงินการคลังปีงบประมาณ ๒๕๖๔

นายคำบุญ คำดา
นายก อบต.บ้านขาว
นางสุวิจิ ทาแก้ว
ผอ.กองคลัง

- นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว มอบให้ผู้อำนวยการกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาวชี้แจงแทน
- ผู้อำนวยการกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาวชี้แจงงบประมาณปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว มีรายรับ - รายจ่ายดังนี้

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	๕๔,๕๔๓,๘๗๖.๘๓
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	๕๘๓,๓๙๓.๘๕
สินค้าหรือวัสดุคงเหลือ	๓๑๘,๓๕๔.๔๐
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	๑๑,๘๓๗.๓๗
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	<u>๕๕,๔๕๗,๔๖๒.๔๕</u>

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ลูกหนี้-ระยะยาว	๓๑๖,๗๕๖.๐๐
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ	๑๒,๒๙๓,๑๔๒.๖๔
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน-สุทธิ	๓๙,๒๐๔,๓๐๗.๗๘
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	<u>๕๑,๘๑๔,๒๐๖.๔๒</u>

รวมสินทรัพย์

หนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

หนี้สิน

หนี้สินหมุนเวียน

เจ้าหนี้ระยะสั้น	๓๓,๐๐๐.๐๐
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	๒๐๗,๔๘๔.๒๗
รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	๒,๖๘๘.๐๐
เงินรับฝากและเงินประกันระยะสั้น	๒๐๘,๘๕๙.๐๐
รวมหนี้สินหมุนเวียน	<u>๕๕๒,๐๓๑.๒๗</u>

หนี้สินไม่หมุนเวียน

เงินรับฝากและเงินประกันระยะยาว	๑,๖๔๒,๕๘๓.๗๙
หนี้สินไม่หมุนเวียน	๒๙,๗๙๖.๔๔
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	<u>๔๕๒,๐๓๑.๒๗</u>

รวมหนี้สิน

สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

เงินสะสม	๑๘,๕๑๒,๓๗๓.๗๙
เงินทุนสำรองเงินสะสม	๒๕,๒๕๐,๖๔๖.๕๕
รวมเงินสะสม	๔๓,๗๖๓,๐๒๐.๓๔
รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน	<u>๑๐๕,๑๔๗,๒๕๗.๓๗</u>

รวมหนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการการเงินนี้

รายละเอียดตามสำเนาที่ได้เสนอสมาชิกทุกท่านแล้วนั้น

นายทองแดง ไหวพริบ
ประธานสภา
มติที่ประชุม

- ตามที่ผู้อำนวยการกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาวชี้แจงทุกท่านคงเข้าใจ มีสมาชิก
ท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ครับ
- รับทราบ

๑๐๗,๒๗๑,๖๖๘.๘๗

ระเบียบวาระที่ ๔

นายทองแดง ไหวพริบ
ประธานสภาฯ
ส.ต.อ.ประกาศ ศรีเข้ม
เลขานุการสภา

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๔.๑ คัดเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว

- เชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ให้สมาชิกสภาฯ ทราบ
- **ข้อระเบียบกฎหมาย** ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๑๐๕ ภายใต้บังคับข้อ ๑๐๓ และข้อ ๑๐๔ สภาท้องถิ่นมีอำนาจเลือกสมาชิกสภา ท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็น คณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดต่างๆ ตามความ จำเป็นแก่งกิจการในหน้าที่ของสภาท้องถิ่น ดังนี้

(๒) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

ถ้ามีความจำเป็น คณะกรรมการแต่ละคณะอาจตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณารายละเอียดใน กิจการซึ่งเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการสภาท้องถิ่นแล้วเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสภาท้องถิ่น เพื่อพิจารณา

ข้อ ๓๓ รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นทุกคราว ต้องให้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจสอบ แล้วให้ทำสำเนารายงานการประชุมซึ่งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ ตรวจสอบแล้วขึ้นอย่างน้อยสองฉบับ เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีโอกาสตรวจดูได้ก่อนเวลา ประชุมไม่ น้อยกว่าหนึ่งวัน เพื่อให้สภาท้องถิ่นรับรองรายงานการประชุมนั้น การแก้ไขถ้อยคำใน รายงานการประชุมให้กระทำโดยมติของที่ประชุมสภาท้องถิ่น รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นทุก ครั้ง อย่างน้อยจะต้องมีรายชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นที่มา ประชุม ลาประชุม และขาดประชุม ให้ เลขานุการสภาท้องถิ่นปิดประกาศรายงานการประชุมที่สภาท้องถิ่นมีมติรับรองแล้วในที่ เปิดเผย ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนทั่วไปทราบ ข้อความใด ๆ อันเกี่ยวกับ ความปลอดภัยหรือประโยชน์สำคัญขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิก สภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของสมาชิกสภาท้องถิ่นทั้งหมด เท่าที่มีอยู่อาจเสนอญัตติด้วย วาจาขอมิให้โฆษณา ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นมีมติเห็นชอบก็ให้เป็นไปตามที่ ร้องขอ

นายทองแดง ไหวพริบ
ประธานสภาฯ

- ตามที่เลขานุการสภาท้องถิ่นชี้แจงเรื่องระเบียบกฎหมายทุกท่านคงจะเข้าใจ
- ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาวแจ้งในลำดับต่อไป ผมขอให้สมาชิกสภาองค์การ บริหารส่วนตำบลบ้านขาวได้เสนอคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ ให้มีจำนวนไม่น้อย สามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน ขอเชิญครับท่านผ่องศรี เหง้าวิลา

นางผ่องศรี เหง้าวิลา

สมาชิกสภา ม.๑

นายทองแดง ไหวพริบ
ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม

- ดิฉัน นางผ่องศรี เหง้าวิลา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว หมู่ที่ ๑ ขอเสนอ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ ให้มีจำนวนสามคน
- มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาวท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติ ที่ประชุมครับ
- ที่ประชุมได้มีมติให้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ ให้มีจำนวนสามคน ออกเสียง จำนวน ๑๑ เสียง
- งดออกเสียง ๑ เสียง

นายทองแดง ไหวพริบ
ประธานสภาฯ

นางผ่องศรี เหง้าวิลา
สมาชิกสภา ม.๑

- ขอให้ท่านสมาชิกเสนอบุคคลที่ท่านเห็นสมควรว่าจะจะเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม สภาฯโดยมีผู้รับรองสองคน เชิญครับท่านผ่องศรี เหง้าวิลา
- ดิฉัน นางผ่องศรี เหง้าวิลา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว หมู่ที่ ๑ ขอเสนอ นายเฉลิมชัย ใจหาญ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว หมู่ที่ ๙ เป็นผู้ที่เหมาะสมเป็น คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ

นายทองแดง ไหวพริบ
ประธานสภาฯ

- ขอผู้รับรองด้วยครับ เชิญครับท่านรุ่งรชนี บุตรमार

- นางรุ่งรัชณี บุตรमार สมาชิกสภา ม.๒ - ดิฉันนางรุ่งรัชณี บุตรमार สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว หมู่ที่ ๒ ขอรับรอง นายเฉลิมชัย ใจหาญ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว หมู่ที่ ๙ เป็นผู้ที่เหมาะสมและเป็น คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา
- นายทองแดง ไหวพริบ ประธานสภาฯ - เชิญครับท่านภูววัง ลำสมุทร
- นายภูววัง ลำสมุทร สมาชิกสภา ม.๗ - กระผมนายภูววัง ลำสมุทร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว หมู่ที่ ๗ ขอรับรอง นายเฉลิมชัย ใจหาญ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว หมู่ที่ ๙ เป็นผู้ที่เหมาะสมและเป็น คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา
- นายทองแดง ไหวพริบ ประธานสภาฯ - ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว เชิญท่านสมาชิกสภาฯ เสนอคณะกรรมการ ตรวจรายงานการประชุมสภาฯ ท่านที่สอง โดยมีผู้รับรองสองคน เชิญครับท่านบัวภา คล่องแคล่ว
- นายบัวภา คล่องแคล่ว สมาชิกสภา ม.๘ - กระผม นายบัวภา คล่องแคล่ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว หมู่ที่ ๘ ขอเสนอ นายสมัคร สระแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว หมู่ที่ ๖ เป็นผู้ที่เหมาะสมและเป็น คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา
- นายทองแดง ไหวพริบ ประธานสภาฯ - ขอผู้รับรองด้วยครับ เชิญครับท่านเฉลิมชัย ใจหาญ
- นายเฉลิมชัย ใจหาญ สมาชิกสภา ม.๙ - กระผมนายเฉลิมชัย ใจหาญ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว หมู่ที่ ๙ ขอรับรอง นายสมัคร สระแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว หมู่ที่ ๖ เป็นผู้ที่เหมาะสมและเป็น คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา
- นายทองแดง ไหวพริบ ประธานสภาฯ - เชิญครับท่านมนเทียร หาญวงษ์
- นายมนเทียร หาญวงษ์ สมาชิกสภา ม.๑๐ - กระผมนายมนเทียร หาญวงษ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว หมู่ที่ ๑๐ ขอ รับรอง นายสมัคร สระแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว หมู่ที่ ๖ เป็นผู้ ที่สมควรเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา
- นายทองแดง ไหวพริบ ประธานสภาฯ - ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว เชิญท่านสมาชิกสภาฯ เสนอคณะกรรมการ ตรวจรายงานการประชุมสภาฯ ท่านที่สาม โดยมีผู้รับรองสองคน เชิญครับท่านธวัชชัย ละชินลา
- นายธวัชชัย ละชินลา สมาชิกสภา ม.๑๑ - กระผมนายธวัชชัย ละชินลา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว หมู่ที่ ๑๑ ขอเสนอ นายแก่นจันทร์ พินิจมนตรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว หมู่ที่ ๓ เป็นผู้ที่เหมาะสม เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา
- นายทองแดง ไหวพริบ ประธานสภาฯ - ขอผู้รับรองด้วยครับ เชิญครับท่านแพรวประภา โคตรนาแพง
- นางแพรวประภา โคตรนา แพง สมาชิกสภา ม.๕ - ดิฉันนางแพรวประภา โคตรนาแพง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว หมู่ที่ ๕ ขอ รับรอง นายแก่นจันทร์ พินิจมนตรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว หมู่ที่ ๓ เป็นผู้ ที่สมควรเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา
- นายทองแดง ไหวพริบ ประธานสภาฯ - เชิญครับท่านสมัคร สระแก้ว
- นายสมัคร สระแก้ว สมาชิกสภา ม.๖ - กระผมนายสมัคร สระแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว หมู่ที่ ๖ ขอรับรอง นายแก่นจันทร์ พินิจมนตรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว หมู่ที่ ๓ เป็นผู้ที่เหมาะสม เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา

- นายทองแดง ไหวพริบ ประธานสภาฯ - มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อบุคคลที่ท่านเห็นสมควรจะเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาท้องถิ่นอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีก็ถือว่าบุคคลที่ท่านเสนอชื่อจำนวน ๓ คน เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น ส่วนการคัดเลือกประธานและเลขานุการคณะกรรมการให้เป็นหน้าที่ของเลขานุการสภาดำเนินการต่อไป
- ส.อ.ต.ประภาศ ศรีเข้ม เลขานุการสภา - ในการประชุมคัดเลือกประธานและเลขานุการคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาท้องถิ่นจะได้แจ้งให้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาท้องถิ่นมาประชุมคัดเลือกกันอีกครั้ง
- มติที่ประชุม - รับทราบ
- นายทองแดง ไหวพริบ ประธานสภาฯ **๔.๒** **คัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว จำนวน ๓ ท่าน**
- ส.อ.ต.ประภาศ ศรีเข้ม เลขานุการสภา - เชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ให้สมาชิกสภาฯ ทราบ
- ส.อ.ต.ประภาศ ศรีเข้ม เลขานุการสภา - ข้อระเบียบกฎหมาย ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๘ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ท้องถิ่น (๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ
- กรรมการตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและ อาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้
- นายทองแดง ไหวพริบ ประธานสภาฯ - ตามที่เลขานุการสภาท้องถิ่นชี้แจงเรื่องระเบียบกฎหมายทุกท่านคงจะเข้าใจ
- ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาวแจ้งในลำดับต่อไป ผมขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ เสนอบุคคลที่ท่านเห็นสมควรว่าจะเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาวโดยมีผู้รับรองสองคน เชิญครับท่านผ่องศรี เห่งวีริลา
- นางผ่องศรี เห่งวีริลา สมาชิกสภา ม.๑ - ดิฉัน นางผ่องศรี เห่งวีริลา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว หมู่ที่ ๑ ขอเสนอนายภูววัง ลำสมุทร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว หมู่ที่ ๗ เป็นผู้ที่เหมาะสมเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว
- นายทองแดง ไหวพริบ ประธานสภาฯ - ขอผู้รับรองด้วยครับ เชิญครับท่านแพรวประภา โคตรนาแพง
- นางแพรวประภา โคตรนาแพง สมาชิกสภา ม.๕ - ดิฉันนางแพรวประภา โคตรนาแพง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว หมู่ที่ ๕ ขอรับรอง นายภูววัง ลำสมุทร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว หมู่ที่ ๗ เป็นผู้ที่เหมาะสมเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว
- นายทองแดง ไหวพริบ ประธานสภาฯ - เชิญครับท่านสมัคร สระแก้ว
- นายสมัคร สระแก้ว สมาชิกสภา ม.๖ - กระผมนายสมัคร สระแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว หมู่ที่ ๖ ขอรับรอง นายภูววัง ลำสมุทร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว หมู่ที่ ๗ เป็นผู้ที่เหมาะสมเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว
- นายทองแดง ไหวพริบ ประธานสภาฯ - ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว เชิญท่านสมาชิกสภาฯ เสนอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว ท่านที่สอง โดยมีผู้รับรองสองคน เชิญครับท่านรุ่งรัชชีย์ บุตรมาร

นางรุ่งรัชณี บุตรमार สมาชิกสภา ม.๒	- ดิฉัน นางรุ่งรัชณี บุตรमार สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว หมู่ที่ ๒ ขอเสนอ นายบัวภา คล่องแคล่ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว หมู่ที่ ๘ เป็นผู้ที่เหมาะสมและเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว
นายทองแดง ไหวพริบ ประธานสภาฯ	- ขอผู้รับรองด้วยครับ เชิญครับท่านธวัชชัย ละชินลา
นายธวัชชัย ละชินลา สมาชิกสภา ม.๑๑	- กระผมนายธวัชชัย ละชินลา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว หมู่ที่ ๑๑ ขอรับรอง นายบัวภา คล่องแคล่ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว หมู่ที่ ๘ เป็นผู้ที่สมควรเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว
นายทองแดง ไหวพริบ ประธานสภาฯ	- เชิญครับท่านเฉลิมชัย ใจหาญ
นายเฉลิมชัย ใจหาญ สมาชิกสภา ม.๙	- กระผมนายเฉลิมชัย ใจหาญ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว หมู่ที่ ๙ ขอรับรอง นายบัวภา คล่องแคล่ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว หมู่ที่ ๘ เป็นผู้ที่สมควรเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว
นายทองแดง ไหวพริบ ประธานสภาฯ	- ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว เชิญท่านสมาชิกสภาฯ เสนอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว ท่านที่สาม โดยมีผู้รับรองสองคน เชิญครับท่านธวัชชัย ละชินลา
นายธวัชชัย ละชินลา สมาชิกสภา ม.๑๑	- กระผมนายธวัชชัย ละชินลา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว หมู่ที่ ๑๑ ขอเสนอ นายมนเทียร หาญวงษ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว หมู่ที่ ๑๐ เป็นผู้ที่สมควรเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว
นายทองแดง ไหวพริบ ประธานสภาฯ	- ขอผู้รับรองด้วยครับ เชิญครับท่านรุ่งรัชณี บุตรमार
นางรุ่งรัชณี บุตรमार สมาชิกสภา ม.๒	- ดิฉันนางรุ่งรัชณี บุตรमार สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว หมู่ที่ ๒ ขอรับรอง นายมนเทียร หาญวงษ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว หมู่ที่ ๑๐ เป็นผู้ที่สมควรเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว
นายทองแดง ไหวพริบ ประธานสภาฯ	- เชิญครับท่านบัวภา คล่องแคล่ว
นายบัวภา คล่องแคล่ว สมาชิกสภา ม.๘	- กระผมนายบัวภา คล่องแคล่ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว หมู่ที่ ๘ ขอรับรอง นายมนเทียร หาญวงษ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว หมู่ที่ ๑๐ เป็นผู้ที่สมควรเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว
นายทองแดง ไหวพริบ ประธานสภาฯ	- เมื่อได้เลือกผู้ที่จะเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว กระผมจะได้ส่งรายชื่อให้ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาวเพื่อดำเนินการต่อไป
มติที่ประชุม	รับทราบ
นายทองแดง ไหวพริบ ประธานสภาฯ	๔.๓ คัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว จำนวน ๓ ท่าน
ส.อ.ต.ประภาศ ศรีเข้ม เลขาธิการสภา	- เชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ให้สมาชิกสภาฯ ทราบ - ข้อระเบียบกฎหมาย ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๘ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น (๓) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน กรรมการ

กรรมการตาม (๓) (๔) (๕) และ (๖) ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้

- นายทองแดง ไหวพริบ ประธานสภาฯ - ตามที่เลขานุการสภาท้องถิ่นชี้แจงเรื่องระเบียบกฎหมายทุกท่านคงจะเข้าใจ
- นายภูวียง ลำสมุทร สมาชิกสภา ม.๗ - ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาวแจ้งในลำดับต่อไป ผมขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ เสนอบุคคลที่ท่านเห็นสมควรว่าจะเป็นคนคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาวโดยมีผู้รับรองสองคน เชิญครับท่านภูวียง ลำสมุทร
- นายทองแดง ไหวพริบ ประธานสภาฯ - ดิฉัน นายภูวียง ลำสมุทร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว หมู่ที่ ๗ ขอเสนอ นาง ผ่องศรี เหง้าวิลลา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว หมู่ที่ ๑ เป็นผู้ที่เหมาะสมควรเป็น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว
- นางแพรวประภา โคตรนาแพง สมาชิกสภา ม.๕ - ขอผู้รับรองด้วยครับ เชิญครับท่านแพรวประภา โคตรนาแพง
- นายทองแดง ไหวพริบ ประธานสภาฯ - ดิฉันนางแพรวประภา โคตรนาแพง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว หมู่ที่ ๕ ขอรับรอง นางผ่องศรี เหง้าวิลลา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว หมู่ที่ ๑ เป็นผู้ที่เหมาะสมควรเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว
- นายมนเทียร หาญวงษ์ สมาชิกสภา ม.๑๐ - เชิญครับท่านมนเทียร หาญวงษ์
- นายทองแดง ไหวพริบ ประธานสภาฯ - กระผม นายมนเทียร หาญวงษ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว หมู่ที่ ๑๐ ขอรับรอง นางผ่องศรี เหง้าวิลลา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว หมู่ที่ ๑ เป็นผู้ที่เหมาะสมควรเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว
- นายทองแดง ไหวพริบ ประธานสภาฯ - ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว เชิญท่านสมาชิกสภาฯ เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว ท่านที่สอง โดยมีผู้รับรองสองคน เชิญครับท่านเฉลิมชัย ใจหาญ
- นายเฉลิมชัย ใจหาญ สมาชิกสภา ม.๙ - กระผม นายเฉลิมชัย ใจหาญ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว หมู่ที่ ๙ ขอเสนอ นางแพรวประภา โคตรนาแพง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว หมู่ที่ ๕ เป็นผู้ที่เหมาะสมควรเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว
- นายทองแดง ไหวพริบ ประธานสภาฯ - ขอผู้รับรองด้วยครับ เชิญครับท่านธวัชชัย ละชินลา
- นายธวัชชัย ละชินลา สมาชิกสภา ม.๑๑ - กระผม นายธวัชชัย ละชินลา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว หมู่ที่ ๑๑ ขอรับรอง นางแพรวประภา โคตรนาแพง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว หมู่ที่ ๕ เป็นผู้ที่เหมาะสมควรเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว
- นายทองแดง ไหวพริบ ประธานสภาฯ - เชิญครับท่านรุ่งรัชณี บุตรमार
- นางรุ่งรัชณี บุตรमार สมาชิกสภา ม.๒ - ดิฉัน นางรุ่งรัชณี บุตรमार สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว หมู่ที่ ๒ ขอรับรอง นางแพรวประภา โคตรนาแพง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว หมู่ที่ ๕ เป็นผู้ที่เหมาะสมควรเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว
- นายทองแดง ไหวพริบ ประธานสภาฯ - ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว เชิญท่านสมาชิกสภาฯ เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว ท่านที่สาม โดยมีผู้รับรองสองคน เชิญครับท่านมนเทียร หาญวงษ์

- นายมนต์เชียร หาญวงษ์
สมาชิกสภา ม.๑๐ - กระผม นายมนต์เชียร หาญวงษ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว หมู่ที่ ๑๐ ขอเสนอ นายธวัชชัย ละชินลา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว หมู่ที่ ๑๑ เป็นผู้ที่เหมาะสมควรเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว
- นายทองแดง ไหวพริบ
ประธานสภาฯ - ขอผู้รับรองด้วยครับ เชิญครับท่านผ่องศรี เห่งาวีลา
- นางผ่องศรี เห่งาวีลา
สมาชิกสภา ม.๑ - ดิฉันนางผ่องศรี เห่งาวีลา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว หมู่ที่ ๑ ขอรับรอง นายธวัชชัย ละชินลา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว หมู่ที่ ๑๑ เป็นผู้ที่เหมาะสมควรเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว
- นายทองแดง ไหวพริบ
ประธานสภาฯ - เชิญครับท่านแก่นจันทร์ พินิจมนตรี
- นายแก่นจันทร์ พินิจมนตรี
สมาชิกสภา ม.๓ - กระผม นายแก่นจันทร์ พินิจมนตรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว หมู่ที่ ๓ ขอรับรอง นายธวัชชัย ละชินลา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว หมู่ที่ ๑๑ เป็นผู้ที่เหมาะสมควรเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว
- นายทองแดง ไหวพริบ
ประธานสภาฯ - เมื่อได้เลือกผู้ที่จะเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว กระผมจะส่งรายชื่อให้ประธานคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาวเพื่อดำเนินการต่อไป
- มติที่ประชุม - รับทราบ
- นายทองแดง ไหวพริบ
ประธานสภาฯ
ส.อ.ต.ประกาศ ศรีเข้ม
เลขานุการสภา **๔.๔ คัดเลือกคณะกรรมการการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว**
- เชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ให้สมาชิกสภาฯ ทราบ
- ตามหนังสือด่วนที่สุด มท ๐๘๙๓.๓/ว๑๓๑๖ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๙ เรื่องแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ แนวทางการแต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีทิศทางที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาของชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการดังนี้
๑. แต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๖) ผู้ทรงคุณวุฒิตามที่สภาท้องถิ่นเห็นชอบ เป็นกรรมการ
๒. ให้คณะกรรมการการศึกษาฯ ตามข้อ ๑ (๓) ถึง (๘) ร่วมกันพิจารณาสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเป็นประธานกรรมการและรองประธานกรรมการ
๓. ให้จำนวนกรรมการตามข้อ ๑ (๑) (๒) (๕) (๖) และ (๗) รวมกันต้องมีจำนวนมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนคณะกรรมการการศึกษาฯ ทั้งหมด
๔. ให้คณะกรรมการการศึกษาฯ มีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ ๔ ปี
๕. ให้คณะกรรมการการศึกษาฯ มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และติดตาม ประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- นายทองแดง ไหวพริบ
ประธานสภาฯ - ตามที่เลขานุการสภาท้องถิ่นชี้แจงเรื่องระเบียบกฎหมายทุกท่านคงจะเข้าใจ
- ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาวแจ้งในลำดับต่อไป ผมขอให้ท่านสมาชิกสภาเสนอบุคคลที่ท่านเห็นสมควรว่าจะเป็นคณะกรรมการการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว โดยมีผู้รับรองสองคน เชิญครับท่านมนต์เชียร หาญวงษ์

- นายมนต์เกียรติ หาญวงษ์
สมาชิกสภา ม.๑๐ - กระผม นายมนต์เกียรติ หาญวงษ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว หมู่ที่ ๑๐ ขอเสนอ นายทองกลาง ชูเสนา รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว เป็นผู้ที่เหมาะสมควรเป็น คณะกรรมการการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว
- นายทองแดง ไหวพริบ
ประธานสภาฯ - ขอผู้รับรองด้วยครับ เชิญครับท่านเฉลิมชัย ใจหาญ
- นายเฉลิมชัย ใจหาญ
สมาชิกสภา ม.๙ - กระผม นายเฉลิมชัย ใจหาญ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว หมู่ที่ ๙ ขอรับรอง นายทองกลาง ชูเสนา รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว เป็นผู้ที่เหมาะสมควรเป็น คณะกรรมการการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว
- นางผ่องศรี เหง้าวิลลา
สมาชิกสภา ม.๑ - ดิฉันนางผ่องศรี เหง้าวิลลา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว หมู่ที่ ๑ ขอรับรอง นายทองกลาง ชูเสนา รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว เป็นผู้ที่เหมาะสมควรเป็น คณะกรรมการการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว
- นายทองแดง ไหวพริบ
ประธานสภาฯ - เมื่อได้เลือกผู้ที่จะเป็นคณะกรรมการการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว กระผมจะได้ ส่งรายชื่อให้ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว เพื่อดำเนินการต่อไป
- มติที่ประชุม - รับทราบ
- นายทองแดง ไหวพริบ
ประธานสภาฯ
ส.อ.ต.ประกาศ ศรีเข้ม
เลขานุการสภาฯ
- ๔.๕ คัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว**
- เชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ให้สมาชิกสภาฯ ทราบ
- ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการ ระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ ให้มีคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประกอบด้วย (๓) สมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกรรมการ ที่สภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น มอบหมาย จำนวนสองคน
ให้สาธารณสุขอำเภอ หัวหน้าหน่วยบริการประจำที่จัดบริการสาธารณสุขในพื้นที่ และท้องถิ่น อำเภอ เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการกองทุน
การคัดเลือกกรรมการตาม (๔) (๕) และ (๖) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานกำหนด
ให้กรรมการตาม (๑) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) และ (๑๐) ประชุมคัดเลือกกรรมการ ตาม (๒) จำนวนสองคน จากผู้ทรงคุณวุฒิในท้องถิ่น
เมื่อได้กรรมการที่มาจากคัดเลือก ให้ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้ออก คำสั่งแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกองทุน และแจ้งให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต ทราบต่อไป
- นายทองแดง ไหวพริบ
ประธานสภาฯ - ตามที่เลขานุการสภาท้องถิ่นชี้แจงเรื่องระเบียบกฎหมายทุกท่านคงจะเข้าใจ
- ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาวแจ้งในลำดับต่อไป ผมขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ เสนอบุคคลที่ท่านเห็นสมควรว่าจะเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหาร ส่วนตำบลบ้านขาวโดยมีผู้รับรองสองคน เชิญครับท่านผ่องศรี เหง้าวิลลา
- นางผ่องศรี เหง้าวิลลา
สมาชิกสภา ม.๑ - ดิฉันนางผ่องศรี เหง้าวิลลา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว หมู่ที่ ๑ ขอเสนอ นายทองแดง ไหวพริบ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว เป็นผู้ที่เหมาะสมควรเป็น คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว
- นายทองแดง ไหวพริบ
ประธานสภาฯ - ขอผู้รับรองด้วยครับ เชิญครับท่านภูววัง ลำสมุทร

- นายภูววัง ลำสมุทร สมาชิกสภา ม.๗ - กระผมนายภูววัง ลำสมุทร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว หมู่ที่ ๗ ขอรับรอง นายทองแดง ไหวพริบ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว เป็นผู้ที่สมควรเป็น คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว
- นายทองแดง ไหวพริบ ประธานสภาฯ - เชิญครับท่านมนเทียร หาญวงษ์
- นายมนเทียร หาญวงษ์ สมาชิกสภา ม.๑๐ - กระผมนายมนเทียร หาญวงษ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว หมู่ที่ ๑๐ ขอ รับรอง นายทองแดง ไหวพริบ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว เป็นผู้ที่สมควร เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว
- นายทองแดง ไหวพริบ ประธานสภาฯ - ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาวแจ้งในลำดับต่อไป ผมขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ เสนอบุคคลที่ท่านเห็นสมควรว่าจะ เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหาร ส่วนตำบลบ้านขาว ท่านที่สอง โดยมีผู้รับรองสองคน เชิญครับท่านธวัชชัย ละชินลา
- นายธวัชชัย ละชินลา สมาชิกสภา ม.๑๑ - กระผมนายธวัชชัย ละชินลา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว หมู่ที่ ๑๑ ขอเสนอ นางรุ่งรัชนี บุตรमार สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว หมู่ที่ ๒ เป็นผู้ที่สมควรเป็น คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว
- นายทองแดง ไหวพริบ ประธานสภาฯ - ขอผู้รับรองด้วยครับ เชิญครับท่านสมัคร สระแก้ว
- นายสมัคร สระแก้ว สมาชิกสภา ม.๖ - กระผมนายสมัคร สระแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว หมู่ที่ ๖ ขอรับรอง นางรุ่งรัชนี บุตรमार สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว หมู่ที่ ๒ เป็นผู้ที่สมควรเป็น คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว
- นายทองแดง ไหวพริบ ประธานสภาฯ - เชิญครับท่านแก่นจันทร์ พินิจมนตรี
- นายแก่นจันทร์ พินิจมนตรี สมาชิกสภา ม.๓ - กระผมนายแก่นจันทร์ พินิจมนตรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว หมู่ที่ ๓ ขอ รับรอง นางรุ่งรัชนี บุตรमार สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว หมู่ที่ ๒ เป็นผู้ที่ สมควรเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว
- นายทองแดง ไหวพริบ ประธานสภาฯ - เมื่อได้เลือกผู้ที่จะเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้าน ขาว กระผมจะได้ส่งรายชื่อให้อำนาจการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วน ตำบลบ้านขาวเพื่อดำเนินการต่อไป
- มติที่ประชุม - รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕

ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

ประธานสภาฯ

เรื่องอื่นๆ

- มีสมาชิกท่านใดจะซักถามสิ่งใดหรือไม่

- ไม่มี


- ถ้าไม่มี ผมขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม และขอปิดการประชุม


ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.


สืบทารวจเอก


Ms. Mon
(ประภาศ ศรีเข้ม)

ผู้จัดบันทึกการประชุม


..... ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายเฉลิมชัย ใจหาญ)


..... กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายแก่นจันทร์ พินิจมนตรี)


..... กรรมการตรวจรายงานการประชุม/เลขานุการ
(นายสมัคร สระแก้ว)

ได้รับการรับรองจากมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว สมัยสามัญ
สมัยที่ ๒ วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๖
ลงชื่อ 
(นายทองแดง ไหวพริบ)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว